

# ผลการดำเนินงานโครงการรักษาสุโขทัย

## ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เป็นพระราชปณิธาน ความว่า "...พระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายเป็นความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัว สร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า..." และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ความว่า "...การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วนานนั้น สำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและที่ปลูกป่า บริเวณต้นน้ำลำธาร..." ประกอบกับเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550 พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงห่วงใยในการดูแลรักษาป่าไม้ ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังมีการตัดไม้ทำลายป่า และขาดมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำ รวมถึงมาตรการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการอนุบาลสัตว์น้ำ

## การดำเนินงานสนองพระราชดำรัสของจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการ "โครงการรักษาสุโขทัย" ขึ้นเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 โดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยเน้นการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ต้นน้ำ ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณสองฟากฝั่งถนน/ ลำน้ำ/คูคลองต่าง ๆ พื้นที่ภายในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และพื้นที่ภายในวัด/สำนักสงฆ์

## ผลการดำเนินงานโครงการรักษาสุโขทัย ประจำปี 2551

1. ด้านทรัพยากรดิน ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเป็นจำนวน 447,010 ต้น และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ และปุ๋ยอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตร
2. ด้านทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวน 1,088,612 ต้น (เป้าหมายกำหนดปลูกต้นไม้ จำนวน 760,000 ต้น) นอกจากนี้ ชาวบ้านแม่ฮู้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ริเริ่มรวมตัวกันจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนถวายเป็นแม่ โดยดำเนินการตัดป่าอนุรักษ์ตลอดแนว และจัดทำแนวกันไฟล้อมรอบโครงการ และออกกฎหมายหมู่บ้านหากมีการลักลอบตัดไม้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ลำสัตว์ต้องปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป และจัดเวรยามออกตรวจตราเป็นประจำ
3. ด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการดูแลรักษา แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ โดยดำเนินการปรับปรุง ขุดลอก และลดการทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้มีความสะอาดและปราศจากขยะมูลฝอย พร้อมทั้งปลูกสร้างจิตสำนึกการรักษาน้ำให้กับเยาวชน
4. ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ดำเนินการตรวจตราการจัดการมลพิษของสถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลการตรวจได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

\*\*\*\*\*